

PHÓNG THÀNH CÔNG TÀU CON THOI DISCOVERY

Ngày 24/2, Cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ (NASA) đã cho phóng thành công tàu con thoi Discovery để lắp ghép vào Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Đây là sứ mệnh cuối cùng của tàu Discovery trước khi chính thức "nghỉ hưu".

Tờ Daily Mail đưa tin, tàu con thoi Discovery rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 24/2 (theo giờ địa phương). Đây là sứ mệnh bay vào không gian thứ 39 từ năm 1984 của tàu Discovery.

Trước đó, kế hoạch phóng tàu Discovery đã phải hoãn lại nhiều lần do những trục trặc về kỹ thuật. Theo dự kiến ban đầu, tàu con thoi Discovery đáng lẽ được phóng vào ngày 1/11/2010. Nhưng NASA đã quyết định hoãn lại một ngày do một lỗi hỏng trong hệ thống điều áp. Sau đó, NASA tiếp tục trì hoãn kế hoạch phóng tàu Discovery sau khi phát hiện thêm những vết nứt ở khoang nhiên liệu.

Sứ mệnh dự kiến kéo dài trong khoảng 11 ngày của tàu Discovery là đưa 6 phi hành gia và người máy Robonaut 2 cùng hàng hóa và thiết bị lên trạm ISS. Sau khi hoàn thành sứ mệnh này, Discovery sẽ chính thức được cho nghỉ hưu. Hai tàu con thoi khác của NASA cũng sẽ thực hiện sứ mệnh cuối cùng trong năm nay là Endeavour và Atlantis.

Discovery là tàu vũ trụ được NASA sử dụng nhiều nhất cho các sứ mệnh bay vào không gian nhằm đưa người và thiết bị lên trạm ISS. Tàu con thoi này đã thực hiện 38 sứ mệnh từ năm 1984 với 5.628 vòng quanh Trái đất, tương đương quãng đường bay khoảng 228 triệu km, trong hơn 351 ngày.

Sau khi NASA kết thúc chương trình tàu con thoi theo kế hoạch vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012, Mỹ sẽ phải thuê tàu vũ trụ của Nga và các nước khác trong việc đưa các phi hành gia lên trạm ISS trước khi quốc gia này hoàn thành những thế hệ tàu vũ trụ mới.

Dưới đây là những hình ảnh về Discovery rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) ngày 24/2:

Tàu con thoi Discovery bắt đầu rời khỏi bệ phóng ... Ảnh: AP.

... tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida. Ảnh: Reuters.

Sự kiện phóng tàu con Discovery được nhiều hãng tin quốc tế đưa tin. Ảnh: Reuters.

Tàu Discovery được phóng vào không gian mang theo niềm tự hào của nước Mỹ.

Ảnh: Daily Mail.

6 phi hành gia bao gồm: chỉ huy trưởng Steve Lindsey, phi công Eric Boe, Alvin Drew, Nicole Stott, Steve Bowen và Mike Barratt. Ảnh: MCT.

Lần đầu tiên người máy Robonaut 2 được đưa lên trạm ISS. Ảnh: EPA.

